

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023

MÔN TIẾNG ANH 9

Nhằm nhân rộng hiệu quả từ sinh hoạt chuyên môn theo liên trường, tăng tính kết nối giữa trường THCS với nhau, tăng cường hỗ trợ chuyên môn giữa các đơn vị để nâng cao chất lượng giáo dục.

Qua đó áp dụng hình thức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường với mục đích tạo cơ hội cho đội ngũ giáo viên các trường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, phát huy tính sáng tạo, trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực chuyên môn trong giai đoạn đổi mới giáo dục. Vì vậy thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023 của trường THCS Phúc Đồng, sáng ngày 15/12/2022, nhà trường đã tổ chức thành công tiết dạy chuyên đề ôn tập môn Tiếng Anh 9 giao lưu với trường THCS Việt Hưng, với định hướng phát triển năng lực và ôn tập hệ thống hoá kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cho học sinh qua tiết ôn tập: “REVISION FOR THE 1st TERM TEST” do cô giáo Vũ Thị Hà Thanh – đại diện nhóm Tiếng Anh thực hiện.



Đến dự chuyên đề, có Ban giám hiệu cùng các giáo viên trong tổ xã hội nhà trường.

Đây là tiết học nhằm ôn tập và rèn luyện những chủ điểm ngữ pháp vừa được học, cô giáo đã để cho học sinh tự nghiên cứu, bàn luận để ôn lại kiến thức và giúp đỡ nhau tìm ra cách làm bài tập nhanh và hiệu quả. Học sinh là những nhân vật chính trong chính tiết học, kèm cặp, hướng dẫn nhau để cùng giải đáp vướng mắc trong học tập. Trong tiết học cô đã rèn cho học sinh có kỹ năng thuyết trình tốt, có tính sáng tạo, tích cực trong các hoạt động mà cô đưa ra.



Các hoạt động cá nhân, cặp, nhóm được thiết kế đa dạng, phù hợp giúp các em học sinh phát huy khả năng dùng ngôn ngữ một cách tối đa. Học sinh là người dẫn dắt chính trong việc chữa bài tập và tổ chức trò chơi, đi kèm với đó là sự hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo từ phía giáo viên. Chính vì vậy, tiết học trở nên vô cùng sôi nổi, hào hứng, tạo được hứng thú cho cả học sinh và giáo viên.



Chuyên đề đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng và sự hứng thú của các em học sinh lớp 9A2 trường THCS Phúc Đồng, góp phần thúc đẩy việc dạy học và xây dựng môi trường học tập tiếng Anh thân thiện, hiệu quả và đầy sáng tạo.

Nhóm Anh văn